

BÁO CÁO
Công tác kiểm tra, giám sát Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn
6 tháng đầu năm 2019

Căn cứ Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Quận Đoàn, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn xin báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra theo quy định tại Điều 25, chương VI Điều lệ Đoàn:

1.1. Công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đoàn:

- Việc học tập, quán triệt và kiểm tra thực hiện các Nghị quyết của Đoàn:

Trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn đã tham mưu Ban Thường vụ Quận Đoàn tổ chức các đợt kiểm tra việc quán triệt, triển khai các kết luận, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận Đoàn; kết quả thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; thực hiện 3 phong trào và 3 chương trình; Tháng Thanh niên hành động; việc học tập các bài học lý luận chính trị; chương trình rèn luyện đoàn viên; quản lý đoàn viên; hoạt động chi đoàn; công tác xây dựng Đoàn; công tác đoàn vụ; các đợt hoạt động lớn trong năm. Việc thực hiện các quy định về chuyển sinh hoạt Đoàn, công tác Đoàn vụ, quản lý, phân tích chất lượng Đoàn viên có nhiều chuyển biến tích cực. Chế độ thông tin, báo cáo đã dần đi vào nề nếp, phục vụ tốt cho công tác lãnh chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn.

- Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Ngay từ khi mới triển khai cuộc vận động, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tiến hành kiểm tra gắn với việc giao ban hàng quý, nhằm nắm bắt tình hình triển khai cuộc vận động tại các cơ sở Đoàn; thực hiện chức năng giám sát, thẩm định các danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, bên cạnh việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; công tác tuyên truyền, giới thiệu về các nội dung thực hiện cuộc vận động được đảm bảo, với trên hàng trăm các bài viết chuyên đề về đạo đức, tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của

Bác, nhật ký làm theo lời Bác về các hoạt động học tập và làm theo lời Bác của đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn Quận.

- *Việc cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, việc thực hiện chương trình công tác năm thông qua việc kiểm tra Đoàn cơ sở 3 chủ động:*

Các Đoàn cơ sở đã tập trung rà soát, chấn chỉnh các văn bản triển khai, chỉ đạo của cấp mình, xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc với cấp ủy và Chi đoàn cấp dưới theo đúng tinh thần kế hoạch xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động của Quận Đoàn. Qua đó, các hoạt động được triển khai và tổ chức thực hiện đi vào chiều sâu, mang tính kịp thời và hiệu quả hơn.

- *Việc thực hiện công trình thanh niên:*

Đa số các công trình thanh niên đều được xây dựng đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

1.2. Đánh giá chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn, việc áp dụng thực hiện Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn:

Thông qua việc định kỳ giao ban hàng quý (theo giao ban công tác Đoàn), UBKT Quận Đoàn đã nắm bắt thêm tình hình hoạt động tại cơ sở, trên cơ sở đó Ủy ban kiểm tra Quận Đoàn tiếp tục triển khai, hướng dẫn cho cơ sở. Công tác sơ kết, tổng kết được tổ chức lồng ghép vào các Hội nghị công tác Đoàn.

Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn đã tập trung công tác triển khai và hướng dẫn cho các cơ sở Đoàn những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đoàn.

Các đơn vị trực thuộc Quận Đoàn đã thực hiện tốt chủ trương trọng tâm hoạt động tại cơ sở; có chỉ đạo Chi đoàn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm và sinh hoạt Chi đoàn theo định kỳ.

Việc chấp hành nguyên tắc điều lệ của tổ chức Đoàn và cán bộ, Đoàn viên ngày càng được chú trọng và trở thành hoạt động thường xuyên qua đó đã tác động tích cực đến việc củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; quy chế dân chủ trong sinh hoạt tại cơ sở Đoàn được quan tâm và thực hiện nghiêm túc.

Công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng các cấp về cơ chế, chính sách và cơ sở vật chất nhằm tạo động lực cho cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động được kịp thời và đáp ứng nhu cầu của thanh niên. Vai trò của Bí thư Đoàn phường được khẳng định và tạo được niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, vẫn còn cơ sở Đoàn chưa đầu tư công tác chỉ đạo, nội dung sinh hoạt thiếu sức hấp dẫn đối với đoàn viên, hoạt động của Chi đoàn khu dân cư chưa được đầu tư đúng mức.

Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn phối hợp với các bộ phận chuyên môn của Quận Đoàn tổ chức các buổi đi làm việc, định hướng cho Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn về giải pháp tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ

động. Tại cơ sở, các cấp bộ Đoàn đã tham mưu tham mưu Cấp ủy quan tâm và phát triển Đảng viên mới từ Đoàn viên ưu tú do tổ chức Đoàn giới thiệu.

1.3. Kiểm tra công tác đoàn phí; việc quản lý, sử dụng tài chính và các nguồn thu khác của Đoàn:

Định kỳ 6 tháng các cơ sở Đoàn thực hiện việc trích nộp Đoàn phí cho Đoàn cấp trên đúng quy định.

2. Xây dựng bộ máy và hoạt động của Ủy ban kiểm tra:

2.1. Về bộ máy và chế độ làm việc của Ủy ban Kiểm tra:

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Ngũ Hành Sơn diễn ra trung tuần tháng 7 năm 2017, tại Hội Nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã tiến hành bầu Ủy ban kiểm tra Quận Đoàn 05 đồng chí trong đó đồng chí Phó Bí Thư Quận Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Quận làm 01 Chủ nhiệm, đồng chí UVBCH làm Phó Chủ nhiệm và 03 ủy viên cấp cơ sở Đoàn trực thuộc Quận Đoàn. Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư – Chủ nhiệm UBKT đã chuyển công tác sau đó và chưa có nhân sự thay thế, mọi công việc của UBKT tạm thời do đồng chí Bí thư Quận Đoàn phụ trách.

Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn hoạt động dựa trên Quy chế hoạt động của UBKT Quận Đoàn, theo lịch đột xuất, và các lịch kiểm tra chuyên đề, căn cứ vào chương trình làm việc, Ủy ban Kiểm tra Quận Đoàn đã tổ chức các hoạt động đúng theo tiến độ và nội dung đề ra.

2.2. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn làm công tác kiểm tra được các đơn vị đầu tư thực hiện tốt. Tuy nhiên, tài liệu phục vụ công tác chuyên môn còn hạn chế, chủ yếu dựa trên các tài liệu, quy định, văn bản do Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn ban hành.

2.3. Về việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Công tác kiểm tra thi hành kỷ luật và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng, hầu hết các cơ sở Đoàn đều nâng cao tinh thần trách nhiệm mở rộng dân chủ, công khai hóa mọi việc của Đoàn. Cho đến thời điểm này Quận Đoàn chưa có hiện tượng đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn 6 tháng đầu năm 2019, kính báo cáo UBKT Thành Đoàn để biết theo dõi và chỉ đạo.

TM. UBKT QUẬN ĐOÀN NGŨ HÀNH SƠN
CHỦ NHIỆM

Nơi nhận:

- UBKT Thành Đoàn (để b/c);
- BTV Quận Đoàn (để b/c);
- Lưu VT.